

Số: /BC-UBND

Ngọc Hôi, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

**V/v tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026**

Thực hiện đề nghị của Thường trực HĐND huyện tại Báo cáo số 70/BC-HĐND ngày 07 tháng 6 năm 2023 của HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND huyện báo cáo như sau:

Tổng số ý kiến, kiến nghị Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện kiểm tra, giải quyết là **24** ý kiến. UBND huyện đã có Văn bản số 1663/UBND-TH ngày 08 tháng 06 năm 2023 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan của huyện tổ chức kiểm tra, khắc phục và tham mưu, đề xuất giải quyết đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả kiểm tra xử lý và giải quyết chi tiết (*tại Phụ lục kèm theo*).

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- BTT UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện khóa VII;
- Đại biểu HĐND huyện khóa VII;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- TT HĐND-UBND-UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Tường

PHỤ LỤC
UBND HUYỆN TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA VII

(Kèm theo Báo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Ngọc Hồi)

STT	NỘI DUNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ	Trả lời	Cơ quan tham mưu trả lời	Ghi chú
I	Xã Đăk Xú (05 ý kiến)			
1	1. Cử tri Trương Thị Hương, thôn Đăk Nông kiến nghị: Đề nghị UBND huyện Ngọc Hồi hỗ trợ kinh phí làm lại cầu dân sinh vào khu sản xuất cho bà con nhân dân vì cầu đã bị lũ cuốn trôi vào năm 2021 (ý kiến đã được cấp trên xem xét nhưng đến nay vẫn chưa được hỗ trợ xây dựng lại cây cầu cho nhân dân thuận tiện đi lại lao động sản xuất).	UBND huyện ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri Trương Thị Hương, thôn Đăk Nông. Cầu qua suối Đăk Honiang (tại thôn Đăk Nông) là cầu tạm bằng thép do người dân tự xây dựng, cầu bị nước lũ cuốn trôi vào năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát, nhưng vì nguồn kinh phí hạn hẹp nên UBND huyện chưa bố trí đầu tư xây dựng được. Trước mắt, người dân tự khắc phục để đảm bảo nhu cầu đi lại tạm thời, UBND huyện sẽ xem xét và cân đối bố trí kinh phí xây dựng khi điều kiện cho phép.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	
2	2. Cử tri Hoàng Văn Kiên, thôn Ngọc Thu kiến nghị: Các đoạn đường nông thôn sửa chữa hoặc làm mới tại đoạn thôn Ngọc Yên Phúc, thôn Đăk Nông được thực hiện vào thời điểm chưa phù hợp (vào mùa mưa năm 2022) gây sự lầy lội đã làm cản trở giao thông đi lại của người	UBND huyện ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri Hoàng Văn Kiên, thôn Ngọc Thu. UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí triển khai thi công xây dựng công trình vào thời điểm thích hợp để đảm bảo chất lượng và không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	

	dân. Đề nghị UBND huyện cần khảo sát bố trí kinh phí sửa chữa phù hợp với điều kiện thời tiết, tránh sửa chữa vào mùa mưa, gây lầy lội ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.			
3	3. Cử tri Nguyễn Văn Tuyên, thôn Ngọc Thu kiến nghị: Đề nghị UBND huyện, khảo sát đánh giá thực tế và xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND tỉnh, cho chuyển đổi mục đích sử dụng toàn bộ diện tích đất trồng lúa ở khu vực Bền Héc sang trồng cây lâu năm vì toàn bộ diện tích thực tế ở khu vực này bà con Nhân dân đã chuyển sang trồng các loại cây như cà phê, sầu riêng để phù hợp với điều kiện.	Thời gian đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với UBND xã và các cơ quan liên quan, kiểm tra khảo sát thực tế từng vị trí đất cụ thể; căn cứ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Ngọc Hồi để có cơ sở trình cấp thẩm quyền xem xét (<i>Thời gian kiểm tra khảo sát thực tế dự kiến trong tháng 9 năm 2023</i>)	Phòng Tài nguyên và Môi trường	
4	4. Cử tri Ma Văn Ba, thôn Đăk Nông kiến nghị: Trên tuyến đường Nguyễn Huệ khu vực Tổ dân phố 6 tại điểm rẽ vào thôn Đăk Nông có đặt một số thùng chứa rác thải sinh hoạt làm hạn chế tầm nhìn gây nguy hiểm cho Nhân dân khi tham gia giao thông; đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm môi trường đô thị bố trí chỗ đặt thùng rác phù hợp, di chuyển số thùng rác trên xa khu vực ngã ba đường rẽ vào thôn để đảm bảo cho Nhân dân đi lại an toàn.	Hiện nay tại khu vực này, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện đang bố trí 03 thùng đựng rác để thuận tiện cho nhân dân thôn Đăk Nông và các hộ gia đình lân cận TDP 6 trực tiếp bỏ rác hàng ngày (<i>chiều cao của thùng rác chỉ 98 cm cho nên việc cử tri kiến nghị làm hạn chế tầm nhìn gây nguy hiểm cho Nhân dân khi tham gia giao thông là không có cơ sở</i>). Đơn vị đã kiểm tra và cho di chuyển các thùng rác trên khỏi vị trí ngã 3 đường vào thôn Đăk Nông.	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện	
5	5. Cử tri Nguyễn Văn Sơn, thôn Ngọc Thu kiến nghị: Công Ty môi trường đô	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện thực hiện việc thu gom rác trên địa bàn xã Đăk Xú, Pờ Y từ năm	Trung tâm Môi trường	

	thị huyện Ngọc Hồi chưa hoàn thành nhiệm vụ khi thu gom rác ở khu vực tập kết rác của người dân thôn Ngọc Thu, các túi rác vương vãi ra xung quanh chỗ để rác chưa được nhân viên thu gom cẩn thận, sạch sẽ. Đề nghị Lãnh đạo công ty môi trường đô thị, chỉ đạo nhân viên thực hiện tốt hơn để đảm bảo môi trường sạch sẽ.	2017 cho đến nay và có quy định thời gian thu gom, lộ trình tuyến, công tác thu gom rõ ràng từ thứ 2,3,5,6,7 (kèm theo Thông báo số 06/TB-TTMT, ngày 27/01/2022). Việc cử tri kiến nghị là do khi xe của đơn vị đã thu gom xong thì dân mới mang rác ra vứt bừa bãi làm ảnh hưởng VSMT chung. Trung tâm Môi trường đã thường kiểm tra việc thu gom rác tại tuyến đường trên đảm bảo sạch sẽ. Bên cạnh đó, việc người dân tự vứt rác ra vỉa hè khi xe đã thu gom xong làm ảnh hưởng đến môi trường. Về nội dung này đơn vị đã làm việc với xã Pờ Y, Đăk Xú đề nghị tuyên truyền, vận động nhân dân đưa rác ra xe đúng thời gian và địa điểm quy định (xe của đơn vị hoàn thành việc thu gom rác ở xã khoảng lúc 8 giờ 30 hàng ngày).	và Dịch vụ đô thị huyện	
II	Thị trấn Plei Kần (13 ý kiến)			
6	Cử tri TDP 5 kiến nghị: Đoạn đường Trần Phú cuối đường đôi (đoạn nhà ông Trường ngay cây trướng cá) hiện nay đã xuống cấp. Hạt quản lý đường bộ đã nâng cấp ba lần nhưng hiện nay đã hư hỏng. Đề nghị UBND huyện kiến nghị Hạt quản lý đường bộ có kế hoạch nâng cấp, khắc phục tránh tai nạn cho người dân khi tham gia giao thông.	UBND huyện ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri TDP 5, thị trấn Plei Kần (Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện có văn đề nghị Chi cục Quản lý đường bộ III.4 đưa nội vào kế hoạch sửa chữa trong những năm tiếp theo).	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	
7	Cử tri thôn 7 kiến nghị: Tại km 1485 đường Hồ Chí Minh điểm tiếp giáp với đường T18 (từ nhà ông Nguyễn Văn Chiêu đến nhà ông Chu Văn Lý) đoạn này dốc và hẹp nên xe ô tô, xe máy thường xuyên lật lều	UBND huyện ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri thôn 7, thị trấn Plei Kần (Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện có văn bản đề nghị Chi cục Quản lý đường bộ III.4 xem xét kiểm tra và có hướng khắc phục).	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	

	<p>xuống lãnh thoát nước dễ gây tai nạn giao thông (<i>đã có vụ chết người</i>) và đoạn km 1484 đoạn cua nhà ông <i>Đàm Văn Cường</i>. Đề nghị UBND huyện kiến nghị Hạt quản lý đường bộ, sớm có phương án khắc phục 2 điểm này, để đảm bảo an toàn người dân khi tham gia giao thông.</p>			
<p>8</p>	<p>Cử tri Lê Văn Hảo- TDP 1 kiến nghị: Thời gian qua UBND huyện đầu tư các hệ thống đèn chiếu sáng và một số bảng tin điện tại vị trí công viên, số tiền đầu tư lớn nhưng hiệu quả không cao, hiện nay một số bảng tin điện tử chưa đưa vào khai thác đã bị hỏng và hư hại, gây thiệt hại không nhỏ đến kinh tế và tổn kém tiền của một cách vô lý. Đề nghị UBND huyện nghiên cứu đầu tư phải trọng tâm, trọng điểm, phải có hiệu quả cao, cần khắc phục những hạn chế việc đầu tư quá lãng phí của công, gây bức xúc trong dư luận Nhân dân.</p>	<p>Hệ thống đèn chiếu sáng công viên được huyện đầu tư hệ thống điện chiếu sáng nhằm phục vụ cho nhân dân vào ban đêm. Do đó việc đầu tư trang bị điện chiếu sáng là nhu cầu cần thiết đáp ứng nguyện vọng của nhân dân (<i>đơn vị vận hành chiếu sáng thường xuyên từ 18g 30 đến 22g hàng ngày</i>). Việc ý kiến của cử tri kiến nghị là hiệu quả không cao, gây lãng phí là chưa có cơ sở.</p> <p>Bảng Pano tuyên truyền điện tử là một trong số các hạng mục của dự án Cải tạo Công viên thị trấn Plei Kần được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 09/11/2022. Hạng mục trên do Công ty TNHH MTV Mỹ Lộc Kon Tum (<i>đơn vị thi công</i>) lắp đặt tại phía công viên trung tâm, cách nút giao đường Trần Phú - Hùng Vương khoảng 50m và đang trong thời gian chạy thử để phát hiện và loại trừ các khuyết tật của thiết bị trong quá trình mang tải, điều chỉnh các thông số kỹ thuật sản xuất thích hợp để hoàn thiện trước khi đưa vào nghiệm thu sử dụng (<i>hạng mục này đang được hoàn thiện, chưa đưa vào khai thác, sử dụng</i>).</p> <p>Dự án Cải tạo Công viên thị trấn Plei Kần được khởi công xây dựng từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/01/2024,</p>	<p>Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện, BQL ĐAĐT XD huyện</p>	

		hiện nay đơn vị thi công đang triển khai xây dựng, hoàn thiện các hạng mục công trình để hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng theo tiến độ dự án được phê duyệt nhằm tạo cảnh quan, điểm nhấn của trung tâm thị trấn Plei Kần đồng bộ với cơ sở hạ tầng đã và đang được đầu tư xây dựng.		
9	Cử tri TDP 4 kiến nghị: Đề nghị UBND huyện cần có kế hoạch bổ sung một số dụng cụ thể dục thể thao trong Công viên, vì hiện nay một số dụng cụ thể dục thể thao hư hỏng và bị mất.	<p>Vừa qua, có một số thanh thiếu niên đã cắt dây điện chiếu sáng, hàng rào bằng sắt, các dụng cụ thể dục tại công viên huyện. Đơn vị đã cho sửa chữa, thay mới các dây điện, thiết bị thể dục trên. Đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm tuyên truyền đến các thôn, TDP biết, giáo dục các cháu biết bảo vệ tài sản nơi công cộng, nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí cho nhân dân trên địa bàn.</p> <p>Về việc bổ sung dụng cụ thể thao thời gian tới thực hiện bằng nguồn lực xã hội hóa.</p>	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện	
10	Cử tri ông Nguyễn Ngọc Hiếu-TDP 6 kiến nghị: Trước đây gia đình tôi cùng các hộ dân khác đi ra rẫy làm bình thường, nhưng đến năm 2022 UBND huyện xây dựng làm tuyến đường Trương Quang Trọng, thì tuyến đường này nâng cấp đường quá cao (từ 5-7m) rất khó khăn cho người dân đi lại để vận chuyển phân bón, nông sản. Đề nghị UBND huyện khắc phục làm đường xương cá để thuận lợi cho bà con đi lại.	<p>Tuyến đường này không phải là đường Trương Quang Trọng mà là đường Lê Duẩn, được khởi công xây dựng vào cuối năm 2021 và sẽ hoàn thành vào năm 2023. UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, đơn vị thi công thực hiện vượt nổi với các đường dân sinh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hoá của người dân trong khu vực.</p>	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	

11	<p>Cử tri thôn 4, thôn 5 kiến nghị: Hiện nay các hộ dân thị trấn có đất canh tác tại xã Đăk Kan (<i>khu vực bên kia suối Đăk Kan giáp ranh với địa bàn thị trấn</i>). Đường dẫn từ ngoài đường nhựa đi đến cầu treo qua suối Đăk Kan hiện nay xuống cấp khó khăn cho bà con đi lại vận chuyển nông sản, phân bón... Để tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại canh tác đề nghị UBND huyện xem xét có kế hoạch đầu tư.</p>	<p>UBND huyện ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri thôn 4, thôn 5 thị trấn và đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan khảo sát, báo cáo sơ bộ UBND huyện sẽ xem xét cho ý kiến (<i>Thời gian dự kiến hoàn thành khảo sát báo cáo UBND huyện trong tháng 7/2023</i>)</p>	<p>Phòng Kinh tế và Hạ tầng</p>	
12	<p>Cử tri thị trấn Plei Kần kiến nghị: Đề nghị UBND huyện xem xét điều chỉnh lại con lươn tại đường Trần Phú (<i>từ ngã 3 đường A Khanh chạy thẳng xuống hết đường đôi</i>), vì hiện nay con lươn tại đoạn đường này quá dài khó khăn đi lại.</p>	<p>Hiện tại dải phân cách đường Trần Phú đoạn từ đường A Khanh đến đường Lê Hồng Phong là dải phân cách cứng, chiều dài của đoạn dải phân cách này là 620m. Giữa đường A Khanh và đường Lê Hồng Phong không có đường ngang đầu nổi, nếu mở điểm quay đầu xe sẽ không đảm bảo an toàn giao thông.</p>	<p>Phòng Kinh tế và Hạ tầng</p>	
13	<p>Cử tri Trần Thị Đoài tổ dân phố 6 kiến nghị: Gia đình tôi có đất nông nghiệp tại thôn 2 xã Đăk Kan. Năm 2016 ông Huỳnh Văn Hải, cán bộ nhân viên địa chính huyện có xuống đo đạc đất cho gia đình tôi xong, nhưng đến nay gia đình tôi chưa nhận được bìa đồ đất. Vậy tôi đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng chức năng của huyện trả lời cho gia đình tôi lý do vì sao đến nay không giải quyết.</p>	<p>Năm 2017 sau khi tiến hành đo đạc thửa đất tại thôn 2 xã Đăk Kan của bà Trần Thị Đoài, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã ký chuyển sơ đồ trích lục thửa đất về UBND xã để thực hiện các bước tiếp theo để cấp giấy chứng nhận QSD đất. Tuy nhiên, công dân không liên hệ UBND xã để thực hiện. Đến tháng 9 năm 2021 bà Trần Thị Đoài tiếp tục nộp hồ sơ đo đạc để cấp giấy chứng nhận QSD đất. Ngày 05/10/2021 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã thực hiện xong và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, nhưng đến nay bà chưa đến nhận. Vậy đề nghị bà Trần Thị Đoài đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để nhận kết quả và liên hệ xã Đăk</p>	<p>Phòng Tài nguyên và Môi trường</p>	

		Kan để thực các bước tiếp theo.		
14	<p>Cử tri Đinh Thị Lan thôn 6 kiến nghị: Tôi đại diện cho 06 hộ dân được cấp đất nông nghiệp làm rẫy tại đồi Bình Minh (tiểu khu 174) ở xã Đắc Xú. Vừa qua chúng tôi có đến trụ sở UBND xã Đắc Xú để làm thủ tục cấp bìa đồ đất nông nghiệp, sau khi được cán bộ UBND xã giải thích hướng dẫn về thẩm quyền giải quyết cấp đất bìa đồ, chúng tôi đã đến UBND huyện Ngọc Hồi; tuy nhiên cho đến nay hộ dân chúng tôi chưa được cấp bìa đồ đất nông nghiệp. Đề nghị UBND huyện trả lời cho chúng tôi có làm được bìa đồ đất nông nghiệp không.</p>	<p>Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp lần đầu cho công dân là theo quy định của Luật Đất đai, do vậy phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Đắc Xú hướng dẫn cho nhân dân lập các thủ tục theo trình tự quy định. Riêng trường hợp bà Đinh Thị Lan không có sử dụng đất trong khu này (tiểu khu 174).</p>	Phòng Tài nguyên và Môi trường	
15	<p>Cử tri TDP 6 kiến nghị: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện xuống kiểm tra hệ thống kênh mương nước cánh đồng ở TDP 6 đoạn cuối cách đồng ra suối, có chính sách hỗ trợ xây dựng mương tạo thuận lợi cho bà con canh tác trồng lúa nước.</p>	<p>UBND huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Cử tri TDP 6, thị trấn Plei Kần. UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phối hợp UBND thị trấn kiểm tra hệ thống kênh mương nước cánh đồng ở TDP 6 đoạn cuối cánh đồng ra suối để xây dựng kênh mương phục vụ nhân dân sản xuất (<i>thời gian kiểm tra dự kiến trong tháng 7 năm 2023</i>)</p>	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	

<p>16</p>	<p>11. Cử tri TDP 1, TDP 4 kiến nghị:</p> <p>- Hiện nay UBND huyện đã quy hoạch nghĩa trang Nhân dân tại đường T18, việc chôn cất người chết được triển khai thực hiện theo vị trí thứ tự. Tuy nhiên hiện nay một số hộ gia đình đã làm phần mộ để dành cho người thân đang sống, gây khó khăn trong việc di chuyển chôn cất thi thể (<i>phải bước qua các phần mộ</i>). Đề nghị UBND huyện chỉ đạo nghiên cứu, xem xét.</p> <p>- Đề nghị UBND huyện điều chỉnh về việc thiết kế xây mộ tại nghĩa trang phải có mái che, am thờ tại phần mộ để che nắng, che mưa, thắp hương và bảo quản phần mộ cho người đã mất. Vì hiện nay theo thiết kế không có. Hiện trong dư luận không đồng tình và bức xúc về việc thiết kế phần mộ không hợp lý.</p>	<p>Nghĩa trang nhân dân huyện được xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng 10 năm 2021 nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân khi người đã qua đời (gọi là mai tang). Nghĩa trang được qui hoạch, thiết kế theo sơ đồ bố trí mộ hung táng, mộ vĩnh viễn đảm bảo được mỹ quan và khoa học (DT đất mỗi Mộ: 2,7m, x 1,7m và DT Mộ: 2,4m x 1,4m x 0,8m; DT huyệt Mộ: 2,2m x 0,9m x 1,5m; có lối đi giữa 2 hàng mộ liên tiếp là 0,8m; 8 hàng Mộ có lối đi bên trong là 1,2m; khoảng cách giữa hai hàng Mộ liên tiếp cùng hàng là 0,6m); Tại Mục a, khoản 2, Điều 5 của Quy chế quản lý Nghĩa trang được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND huyện qui định điều kiện đăng ký trước khi sử dụng phần mộ cá nhân trong Nghĩa trang huyện (gọi là Mộ hờ) gồm: Người từ 70 tuổi trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo theo qui định của Bộ Y tế ban hành (<i>đối tượng là người có vợ hoặc chồng đã được an tang trong nghĩa trang</i>). Do đó việc bố trí mộ hờ là đúng theo qui định tại qui chế về quản lý nghĩa trang huyện (<i>Qui chế này đã được tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện</i>).</p>	<p>Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện</p>	
<p>17</p>	<p>Cử tri TDP7 kiến nghị: Đề nghị UBND huyện khi cho chủ trương tổ chức Hội chợ hàng năm trên địa bàn huyện, nên xem xét thời gian tổ chức phù hợp với thời điểm thi học kỳ, để không làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các em học sinh. Bên cạnh đó sau khi tổ chức Hội chợ kết thúc đơn vị thu dọn không nhổ hết đing</p>	<p>UBND huyện ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri TDP7. UBND huyện sẽ bố trí thời gian phù hợp để tổ chức hội chợ và chỉ đạo đơn vị tổ chức hội chợ dọn dẹp hiện trường bảo đảm vệ sinh môi trường và đảm bảo giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.</p>	<p>Phòng Kinh tế và Hạ tầng</p>	

	đóng xuống đường gây nguy hiểm cho người dân đi lại, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội chợ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc.			
18	Cử tri Rơ Chăm Cul thôn 4, thị trấn Plei Kần kiến nghị: Đề nghị UBND huyện Ngọc Hồi có kế hoạch đầu tư điện công lộ đường Hồ Chí Minh (từ khách sạn <i>Phuong Dung</i> đến cầu <i>Đăk Mốt</i>) để thuận tiện cho người dân tham gia giao thông.	Năm 2018, UBND huyện đã đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng (<i>đoạn từ Nhà hàng Phuong Dung đến Hạt Quản lý đường bộ</i>) và (<i>đoạn từ Hạt Quản lý đường bộ đến cầu Đăk Mốt, với chiều dài 1.500m đã khảo sát</i>). Tuy nhiên, do đoạn đường này người dân sinh sống thưa (<i>khoảng 15 hộ dân/1.500m</i>) và huyện chưa có kinh phí nên chưa đầu tư. UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và giao Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện xem xét thực hiện khi đủ các điều kiện cần thiết.	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện	
III	Xã Pờ Y (02 ý kiến)			
19	Cử tri Dương Văn Hữu, thôn Iệt, xã Pờ Y kiến nghị: Đề nghị đơn vị quản lý quốc lộ 40 triển khai nạo vét kịp thời trước mùa mưa năm 2023 công thoát nước tại khu vực nhà ông Phùng Văn Tài vào mùa mưa thường bị tắc cống không thoát nước được gây ú đọng nước và tràn ngập đường Quốc lộ 40 (<i>đoạn vòng xoay trạm thu phí cũ</i>).	Quốc lộ 40 là tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý, Công ty cổ phần XD&QL công trình giao thông Kon Tum là đơn vị thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên. Công ty cổ phần XD&QL công trình giao thông Kon Tum chỉ đạo Hạt Quản lý QL40&14C thường xuyên thực hiện công tác phát dọn, nạo vét các công trình thoát nước trên tuyến Quốc lộ 40. Qua trao đổi làm việc, Sở Giao thông vận tải ghi nhận và sẽ tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa. Tại vị trí đoạn vòng xoay trạm thu phí cũ trên Quốc lộ 40 có một cống đôi thoát nước cho khu vực, nếu do thời	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	

		tiết thay đổi, lượng mưa lớn và kéo dài cống đôi này không đảm bảo thoát nước cho khu vực, Sở Giao thông vận tải sẽ đề nghị Bộ Giao thông vận tải đưa vào kế hoạch nâng cấp, sửa chữa trong những năm sau.		
20	Cử tri Nàng Thái, thôn Đăk Mế, xã Pờ Y kiến nghị: Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư công trình thủy lợi tại khu sản xuất Đăk Mế 2 để đảm bảo tưới tiêu cho bà con làm lúa 2 vụ, hiện tại bà con đang canh tác hơn 10ha lúa phải mua máy bơm tưới lúa riêng nên khó khăn về kinh phí.	UBND huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri Nàng Thái, thôn Đăk Mế, xã Pờ Y. Thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với UBND xã Pờ Y, tiến hành khảo sát cụ thể nếu đủ điều kiện theo quy định sẽ tiến hành đầu tư phục vụ sản xuất.	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	
IV	Xã Đăk Kan (02 ý kiến)			
21	Cử tri Thôn 2 kiến nghị: Sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, cử tri Thôn 2 đã có ý kiến và được UBND huyện trả lời là dự kiến đến tháng 3/2023 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng bãi rác mới nhưng đến nay vẫn chưa thấy di dời. Đề nghị UBND huyện đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sớm đưa vào sử dụng bãi rác mới để không ảnh hưởng đến môi trường trên địa bàn Thôn 2.	Dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn liên hợp huyện Ngọc Hồi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021; thời gian thực hiện từ năm 2021-2023 (03 năm). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày 30/9/2021 đến ngày 31/3/2023 ⁽¹⁾ . Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được dứt điểm, việc bồi thường, hỗ trợ đối với đất, cây trồng, nhà ở trong hành lang bảo vệ an	BQL DAĐTXD huyện	

¹ Văn bản số 276/UBND-HTKT ngày 02/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn liên hợp huyện Ngọc Hồi.

		<p>toàn đường dây dẫn điện cao áp hiện nay chưa được sự đồng thuận của người dân do không có quy định cụ thể việc bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất dưới hành lang đường điện. Do đó, đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.</p> <p>Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng yêu cầu Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum (<i>đơn vị thi công</i>) tập trung tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành, bàn giao công trình vào khai thác, sử dụng (<i>thời gian hoàn thành nghiệm thu, đưa vào sử dụng trong tháng 7 năm 2023</i>). Sau khi dự án khu liên hiệp xử lý chất thải rắn liên hợp huyện Ngọc Hồi hoàn thành và đưa vào sử dụng, UBND huyện sẽ có phương án đóng bãi rác cũ; đồng thời xây dựng phương án, cải tạo, phục hồi môi trường khi đóng bãi chôn lấp rác.</p>		
22	<p>Bà Vũ Thị Hạnh, cử tri Thôn 2 kiến nghị: Năm 2007 gia đình tôi đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ thổ cư tại Thôn 2, xã Đăk Kan mang tên con trai là Nguyễn Quốc Huy. Nhưng đến nay gia đình bà vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận QSDĐ. Qua phối hợp kiểm tra sổ Địa chính, sổ mục kê đất đai tại xã Đăk Kan có thể hiện tên và số sổ cấp giấy CNQSDĐ nhưng gia đình vẫn chưa được giao nhận giấy chứng nhận. Đề nghị phòng Tài nguyên Môi trường kiểm</p>	<p>Bà Vũ Thị Hạnh nộp đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận QSD đất Thôn 2, xã Đăk Kan. Tuy nhiên, qua kiểm tra vị trí xin đề nghị cấp giấy chứng nhận của bà Vũ Thị Hạnh đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất cho ông Nguyễn Quốc Huy; số AH 08552, số vào sổ H 01246, thửa đất số 15, tờ bản đồ 01 diện tích 369m². Về nội dung phản ánh của công dân về việc chưa nhận được giấy CNQSD đất, Chi nhánh văn phòng sẽ phối hợp Phòng TNMT và UBND xã Đăk Kan rà soát lại và trả lời cụ thể bằng văn bản cho công dân.</p>	Phòng Tài nguyên và Môi trường	

	tra lại hồ sơ đã giao nhận GCNQSDĐ (đã giao và chưa giao, giao cho ai ?). Đề nghị cấp cho gia đình tôi theo đúng quy định.			
V	Xã Đăk Nông (01 ý kiến)			
23	Cử tri Blong Tro Thìn thôn Đăk Giàng kiến nghị: Đề nghị phòng TBXH huyện Ngọc Hồi tạo điều kiện cấp xe lăn cho 03 đối tượng (A Ngân; A Tích; Y Mười) đã bị bại liệt.	<p>Hiện nay, các chính sách đối với người bị khuyết tật chưa có quy định cấp xe lăn cho người bị liệt.</p> <p>Tuy nhiên, hàng năm trên cơ sở đề nghị của UBND các xã, thị trấn, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản gửi xin Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh, các Tổ chức phi chính phủ quan tâm hỗ trợ xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật. Đến nay, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chưa nhận được văn bản đề nghị hỗ trợ từ UBND xã Đăk Nông cũng như đơn xin hỗ trợ xe lăn từ các gia đình người khuyết tật nêu trên.</p> <p>Ngày 12/06/2023 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã kiểm tra trực tiếp 03 gia đình nêu trên, hầu hết người bị khuyết tật đều cao tuổi và bị bại liệt do tai biến; gia đình muốn có xe lăn để tiện việc chăm sóc. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn cán bộ xã lập danh sách người khuyết tật nêu trên gửi về phòng để tổng hợp đồng thời giải thích các chính sách liên quan cho gia đình biết.</p> <p>Khi nào Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh, các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ thì đơn vị sẽ tổ chức cấp cho các đối tượng trên.</p>	Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện	
VI	Xã Đăk Dục (01 ý kiến)			

24	Cử tri Y Hoi thôn Nông Chả kiến nghị: Tại Km 1470 đoạn đường cua, khuất tầm nhìn đề nghị UBND huyện kiến nghị Hạt quản lý đường bộ cần mở rộng cho các phương tiện lưu thông an toàn và xóa các điểm đen về tai nạn giao thông.	UBND huyện ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri Y Hoi, thôn Nông Chả (<i>Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện có văn bản đề nghị Chi cục Quản lý đường bộ III.4 xem xét kiểm tra và có hướng khắc phục</i>)	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	
----	---	---	--------------------------------	--
